

**BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ-
KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: *71* /TCDS-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi
theo nghề cho công chức, viên chức.

Hà Nội, ngày *21* tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh/thành phố

Ngày 19/01/2012 liên Bộ Y tế - Nội vụ - Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập; sau khi thông tư được ban hành có nhiều địa phương hỏi về thực hiện thông tư này, nay Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGD) có ý kiến như sau:

Ngày 01/10/2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BNV ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số có 2 chữ số đầu là 16; ngày 01/01/2012 Luật Viên chức đã có hiệu lực thi hành trong khi đó chưa có hướng dẫn để thực hiện Luật này nên việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức dân số và hướng dẫn việc xếp, chuyển ngạch vào ngạch viên chức dân số chưa có thông tư hướng dẫn, nên nhiều địa phương chưa chi trả phụ cấp ưu đãi nghề được; việc đó đã ảnh hưởng tới tư tưởng của viên chức làm công tác DS-KHHGD ở cơ sở. Do đó, Tổng cục DS-KHHGD đề nghị Chi cục DS-KHHGD các tỉnh/thành phố báo cáo Sở Y tế, Sở Nội vụ vận dụng các văn bản hiện hành để tổ chức chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức công tác tại Trung tâm tư vấn, Dịch vụ DS-KHHGD; Trung tâm DS-KHHGD; viên chức làm công tác DS-KHHGD tại xã.

Trong trường hợp chưa vận dụng chi trả được, các Chi cục làm công tác tư tưởng cho viên chức đang làm công tác DS-KHHGD yên tâm công tác, khi sớm nhất có thể Tổng cục DS-KHHGD sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền ban hành các thông tư hướng dẫn để chuyển, xếp ngạch cho viên chức đang giữ những ngạch viên chức có 2 số đầu khác số 13, 16 chuyển sang ngạch viên chức dân số để hưởng và truy lĩnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Trần Văn Chiến